

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ NỘI VỤ

Số: *239* /TTr-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 05 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và
Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trên cơ sở nội dung dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW đã hoàn thiện, Sở Nội vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (có dự thảo kèm theo).

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TCBC (TL).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đoàn Văn Tân

Số: *133* /BC-SNV

Đắk Nông, ngày *05* tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Về việc tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sở Nội vụ dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Kế hoạch. Đến nay, có 20 cơ quan, đơn vị gửi góp ý về Sở Nội vụ; trong đó, có 12 đơn vị hoàn toàn thống nhất với nội dung dự thảo; có 08 cơ quan, đơn vị cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo và có những ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh. Sở Nội vụ báo cáo việc tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung góp ý của các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Đối với ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ không tiếp thu ý kiến đề nghị chỉnh sửa lại nội dung thứ 3, khoản 1, phần II “*Xây dựng Đề án giải thể Trung tâm Giáo dục học sinh dân tộc, đưa chức năng quản lý nhà nước về phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo*” thành “*Xây dựng Phương án... thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo*”. Do theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì phải xây dựng Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đối với ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Về ý kiến đề nghị bổ sung vào nội dung của Kế hoạch: “*Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, kiện toàn, sắp xếp, chuyển đổi lao hình thành Công ty TNHH MTV hoặc Công ty cổ phần sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Thông tư số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông*

thôn”. Đối với ý kiến này, Sở Nội vụ đề xuất không đưa vào thực hiện tại dự thảo Kế hoạch, do việc thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính, chuyển đổi loại hình công ty đã giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tại khoản 10, phần II của dự thảo Kế hoạch: “*Đề án đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tự chủ về tài chính, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo các chỉ tiêu cụ thể đề ra trong Chương trình số 30-CTr/TU*” để triển khai đồng bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, sau khi có Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành ở Trung ương, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian tới.

- Sở Nội vụ không tiếp thu, bổ sung nội dung: “*Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện lộ trình cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp*”. Lý do không tiếp thu do thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc giải thể Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp, Sở Nội vụ đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc giải thể Trung tâm theo quy định (Báo cáo số 825/SNV-TCBC ngày 30/5/2018 của Sở Nội vụ).

3. Đối với ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Nội vụ không tiếp thu chỉnh sửa cụm từ tại phần trích yếu “*Chương trình số 30-CTr/TU*” thành “*Chương trình hành động số 30-CTr/TU*”, do ghi theo trích yếu Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đồng ý bổ sung cụm từ “*và Truyền thông*” vào khoản 6, mục II nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông cho phù hợp với tên gọi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: “*Xây dựng Đề án hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông...*”.

- Sở Nội vụ không tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung việc sáp nhập bộ phận thuộc Công nghệ thông tin điện tử trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-NQ/TW. Lý do: Nội dung sáp nhập Trung tâm Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành một đầu mối trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã được quy định tại Chương trình số 30-CTr/TU sau khi có ý kiến thảo luận, đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu các đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị nêu trên trong thời gian tới cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương.

4. Đối với ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ không tiếp thu ý kiến đề nghị không sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành một đầu mối trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, do nội dung này đã được quy định tại Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Đối với ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ

Đề nghị bổ sung từ “*hành động*” vào phần trích yếu thành cụm từ “*Chương trình hành động*”, nội dung này Sở Nội vụ đã giải trình tại phần ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Đối với ý kiến của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

- Tiếp thu, bổ sung ý kiến tại nội dung thứ 2, khoản 5 của dự thảo Kế hoạch “*Rà soát, đề xuất việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động của Bảo Tàng tỉnh gắn với Thư viện tỉnh...*” cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư và phát triển được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2017, đảm bảo hài hòa, phù hợp với thực tế của địa phương.

- Về ý kiến nghiên cứu, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện để xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện thành một đầu mối để lựa chọn phương án cho phù hợp. Đối với vấn đề sáp nhập các Trung tâm nêu trên đã được quy định tại Chương trình số 30-CTr/TU và việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên sẽ do UBND cấp huyện phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả hoạt động, tồn tại, hạn chế để xây dựng Đề án, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

7. Đối với ý kiến của UBND huyện Đắk R’lấp

- Sở Nội vụ không tiếp thu ý kiến đề nghị chỉnh sửa nội dung tại khoản 14, mục II của Kế hoạch thành “*Xây dựng Đề án chuyển Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, giao 01 Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm để giám đầu mối và tạo điều kiện thuộc lợi trong công tác điều hành giảng dạy để nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị*” do nội dung “*xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện thành một đầu mối*” được quy định tại nội dung thứ 3, điểm 2.2, khoản 2, phần III của Chương trình số 30-CTr/TU.

- Đối với đề nghị sau khi hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông, khuyến ngư trực thuộc các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyển chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về các phòng chức năng quản lý nhà nước cấp huyện, đưa vào kế hoạch cho phép chuyển đổi một số viên chức tại 03 Trạm

nêu trên về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện để tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn về quản lý nhà nước đã được đào tạo. Đối với nội dung này, Sở Nội vụ báo cáo, đề nghị không đưa vào Kế hoạch của UBND tỉnh mà do UBND cấp huyện xây dựng Đề án hợp nhất các Trạm, sẽ đưa ra các phương án bố trí công chức, viên chức, người lao động tại các Trạm cho phù hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định; việc bố trí, chuyển đổi viên chức thành công chức thực hiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo có biên chế công chức chưa sử dụng thì mới được thực hiện chuyển đổi theo quy định của Nhà nước.

8. Đối với ý kiến của UBND huyện Krông Nô

Về ý kiến xem xét, có nên xây dựng Đề án sáp nhập Ban Quản lý dự án cấp huyện vào Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện. Khi xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã bám sát quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại điểm 2.8, khoản 2, mục III, Chương trình số 30-CTr/TU quy định: “Hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và Ban Quản lý dự án cấp huyện thành một đầu mối trực thuộc UBND cấp huyện”.

Trên đây là Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sở Nội vụ báo cáo, kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch./. *WZ*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TCBC (TL).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đoàn Văn Tân

Số: /KH-UBND

Đắk Nông, ngày tháng năm 2018

KẾ HOẠCH

**Triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ
và Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII**

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cụ thể Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

- Bám sát quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

T T	Tên nhiệm vụ	Cơ quan phối hợp	Sản phẩm	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Sở Giáo dục và Đào tạo					
	Rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường phổ thông nhiều cấp học (trường 03 cấp học: tiểu học,	Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã và	Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án	Quý III/2018	- Hoàn thành Đề án vào quý II/2019; - Hoàn thành việc sắp xếp trong năm	

	trung học cơ sở, trung học phổ thông; trường <i>02 cấp học: tiểu học, trung học cơ sở; trung học cơ sở, trung học phổ thông</i>) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế cụ thể.	các cơ quan, đơn vị có liên quan			2019.		
	Xây dựng Đề án giải thể Trung tâm Giáo dục học sinh dân tộc, đưa chức năng quản lý nhà nước về phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án	Quý III/2018	- Hoàn thành Đề án vào quý III/2018; - Hoàn thành công tác giải thể vào quý IV/2018.		
	Xây dựng Đề án sáp nhập các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ thành <i>Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Tin học, ngoại ngữ</i> trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.	Các Sở, ngành liên quan	Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án	Quý IV/2018	- Hoàn thành Đề án vào quý II/2019; - Hoàn thành công tác sáp nhập vào quý IV/2019.		
	Rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý, thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho học sinh, người dân và phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng của địa phương.	Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	- Hoàn thành Đề án vào quý I/2019; - Hoàn thành việc sắp xếp trong năm 2019		
	Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách để chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ	Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan.	Nghị quyết của HĐND tỉnh	Thực hiện sau khi có quy định cụ thể của Trung ương.			

	thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao.				
2	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội				
	<p>Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh; Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trung tâm Dịch vụ việc làm và một phần Trường Trung cấp nghề Đắk Nông thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành Trung tâm Dạy nghề và dịch vụ việc làm thành <i>một đầu mối</i> trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.</p> <p><i>(Trước khi xây dựng Đề án, tham mưu UBND tỉnh trao đổi ý kiến với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam).</i></p>	Hội Nông dân tỉnh; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh.	Quý III/2018	<p>- Đề án hoàn thành vào quý I/2019;</p> <p>- Hoàn thành việc sáp nhập vào quý II/2019.</p>
	Xây dựng Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp Quỹ Bảo vệ trẻ em tỉnh, chuyển chức năng, nhiệm vụ Quỹ Bảo trợ trẻ em về Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Quý I/2019

	Xây dựng Đề án sáp nhập một phần Trường Trung cấp nghề Đắc Nông trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắc Nông (theo Đề án đã trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án	Thực hiện sau khi Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắc Nông được thành lập.	
3	Sở Y tế				
	Xây dựng Đề án thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Y tế dự phòng; bộ phận dự phòng của 02 Trung tâm: Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phòng, chống bệnh xã hội.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án vào quý III/2018. Hoàn thành việc sáp nhập vào quý IV/2018.
	Xây dựng Đề án sáp nhập bộ phận điều trị thuộc Trung tâm Phòng chống Bệnh Xã hội và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vào Bệnh viện đa khoa tỉnh.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án vào quý III/2018. Hoàn thành việc sáp nhập vào quý IV/2018.
	Xây dựng Đề án sáp nhập Bệnh viện Đa khoa cấp huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện, Trung tâm Y tế	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án vào tháng 7/2018. Hoàn thành việc sáp nhập

	cấp huyện; Đề án sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Gia Nghĩa, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa.				vào quý III/2018.	
	Xây dựng Đề án sắp xếp lại các Trạm Y tế ở các phường của thị xã Gia Nghĩa và những xã, thị trấn đã có cơ sở y tế đóng trên địa bàn cấp xã.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý I/2021	Hoàn thành Đề án trong quý II/2021; Hoàn thành việc giải thể trong quý IV/2021.	
4	Sở Khoa học và Công nghệ					
	Xây dựng Đề án hợp nhất Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án trong quý III/2018; Hoàn thành việc hợp nhất trong quý IV/2018.	
5	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch					
	Xây dựng Đề án Hợp nhất Trung tâm Văn hoá tỉnh, Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành một đầu mối.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án trong quý I/2019; Hoàn thành việc hợp nhất trong quý II/2019.	
	Rà soát, đề xuất việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động đối với Bảo tàng tỉnh gắn với Thư viện tỉnh, tập trung vào các bộ sưu tập quý hiếm, có giá trị nghiên cứu khoa học để thu hút khách tham quan và phát triển du	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Báo cáo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Quý III/2018	Quý III/2018	

	lich.					
6	Sở Thông tin và Truyền thông					
	Xây dựng Đề án hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành một đầu mối trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án trong quý IV/2018; Hoàn thành việc hợp nhất trong quý I/2019.	
7	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn					
	Xây dựng Đề án sáp nhập Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu Đắc Peur và Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Đắc Peur thành Trạm Kiểm dịch động vật, thực vật cửa khẩu Đắc Peur trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án vào quý III/2018. Hoàn thành việc sáp nhập vào quý IV/2018.	
	Xây dựng Đề án sáp nhập Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Bu Prăng và Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu Bu Prăng thành Trạm Kiểm dịch động vật, thực vật cửa khẩu Bu Prăng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án vào quý III/2018. Hoàn thành việc sáp nhập vào quý IV/2018.	
	Xây dựng Đề án sáp nhập Trạm Kiểm dịch động vật Cây Chanh và Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa thành Trạm	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án vào quý III/2018. Hoàn thành việc sáp nhập	

	Kiểm dịch động vật, thực vật nội địa trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.				vào quý IV/2018.
	Xây dựng Đề án sắp xếp lại, kiện toàn các Ban Quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý I/2019	Hoàn thành Đề án vào quý III/2019. Hoàn thành việc sắp xếp lại vào quý IV/2019.
	Nghiên cứu các văn bản quy định của Trung ương và khi đủ điều kiện thì nâng cấp Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành một đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Tờ trình, Đề án của UBND tỉnh	Năm 2018	Thực hiện khi đủ các điều kiện quy định
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư				
	Xây dựng Đề án hợp nhất Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương và bộ phận Xúc tiến Du lịch của Trung tâm Văn hóa trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.	Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án và hợp nhất trong quý III/2018.
9	Văn phòng UBND tỉnh				

	Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hội nghị tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành một đầu mối trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.	Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Quyết định của UBND tỉnh	Tháng 6/2018	Hoàn thành Đề án và hoàn thành việc sáp nhập trong quý III/2018.	
	Chuyển giao, tiếp nhận Nhà khách tỉnh trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy về Văn phòng UBND tỉnh quản lý theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.	Văn phòng Tỉnh ủy; các Sở: Nội vụ, Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả triển khai	Tháng 6/2018	Quý III/2018	
10	Sở Tài chính					
	Tham mưu UBND tỉnh Đề án đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tự chủ về tài chính, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo các chỉ tiêu cụ thể đề ra trong Chương trình.	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án vào quý IV/2018.	
11	Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh					
	Rà soát, đánh giá, xây dựng Đề án sắp xếp lại các quỹ tài chính trên địa bàn tỉnh phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Quyết định của UBND tỉnh	Quý III/2018	Hoàn thành Đề án vào quý IV/2018. Hoàn thành việc sắp xếp lại vào quý	

					I/2019.	
12	Trường Chính trị tỉnh					
	Tham mưu cấp có thẩm quyền Đề án giao Trường Chính trị tỉnh chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn, tăng cường cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm của cấp uỷ cấp huyện cho các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện (<i>tên gọi thay đổi khi Đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện thành một đầu mối</i>).	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ	Quý III/2018	Quý I/2019	
13	Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô					
	Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắc Nông nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của Ban Quản lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong trường hợp cần thiết xây dựng Đề án xin chủ trương thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Văn bản của UBND tỉnh	Quý III/2018	Quý IV/2018	

14	UBND các huyện, thị xã					
	<p>Xây dựng Đề án hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông, khuyến ngư trực thuộc các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về các phòng chức năng quản lý nhà nước cấp huyện.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan, đơn vị có liên quan</p>	<p>- Quyết định của UBND tỉnh; - UBND huyện Krông Nô báo cáo kết quả thực hiện thí điểm Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 30/6/2018.</p>	<p>Tháng 7/2018</p>	<p>Hoàn thành Đề án trong quý III/2018; Hoàn thành việc sáp nhập trong quý IV/2018.</p>	
	<p>Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thành 01 đầu mối.</p>	<p>Các cơ quan, đơn vị có liên quan</p>	<p>Quyết định của UBND tỉnh</p>	<p>Quý I/2019</p>	<p>Hoàn thành Đề án trong quý II/2019; Hoàn thành việc sáp nhập trong quý III/2019.</p>	
	<p>Xây dựng Đề án hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và Ban Quản lý dự án cấp huyện thành một đầu mối trực thuộc UBND cấp huyện.</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị có liên quan</p>	<p>Quyết định của UBND tỉnh</p>	<p>Quý III/2018</p>	<p>Hoàn thành Đề án trong quý IV/2018; Hoàn thành việc sáp nhập trong quý I/2019.</p>	
	<p>Xây dựng Đề án sáp nhập các bộ phận văn hoá, bộ phận thể thao, nhà văn hoá trên địa bàn cấp huyện thành</p>	<p>Các cơ quan, đơn vị có liên quan</p>	<p>Quyết định của UBND tỉnh</p>	<p>Quý III/2018</p>	<p>Hoàn thành Đề án trong quý IV/2018; Hoàn thành việc sáp nhập</p>	

	một đầu mỗi đề hoạt động có hiệu quả.				trong quý I/2019.	
15	Các Sở, Ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã					
	Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quản lý Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.	Các cơ quan đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện	Thường xuyên		
	Tiếp tục rà soát, đánh giá và đề xuất việc sáp nhập, hợp nhất, giải thể, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Báo cáo của các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên	Báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 15/11 hàng năm.	

III. Kinh phí thực hiện

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lồng ghép, sử dụng kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm để thực hiện. Riêng Sở Nội vụ, trường hợp cần phải tổ chức hội nghị, hội thảo có quy mô lớn nhiều cấp, nhiều ngành tham dự (số lượng trên 50 thành viên) thì lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại bảng phân công nhiệm vụ.

2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương động số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Chính phủ, TTg Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức TU;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Trường Chính trị tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bón